



วันที่ 21 กันยายน 2561

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของ SPTV โดยปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ ซึ่ง SPTV เป็นบริษัทจำกัด ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์”) สำหรับช่องสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัลช่อง 19 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมทั้งว่าจ้างให้ SPC จัดทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ (ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572) โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ SPC ดังนี้

1.1 ชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC ในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ต้องชำระตลอดอายุของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ จำนวน 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

1.2 ชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระในอัตราเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึ่งคำนวณเป็นมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งสิทธิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ

105.92 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า โดยจัดเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

2. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายเลิศพงศ์ ยงธนาวัฒน์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทน นายพิสุทธิ ชลากรกุล ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561

4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้อง Royal Maneeya B ชั้น M โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (Record date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัทฯ สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จาก บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนาม บริษัท ทีวี ไตเร็ด จำกัด (มหาชน)

(นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์)  
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1 ของ  
บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของ SPTV โดยปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ ซึ่ง SPTV ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เลขที่ BI-S20031-0018-57 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ”) สำหรับช่องสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัลช่อง 19 (“ช่องสปริงนิวส์”) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) พร้อมทั้งว่าจ้างให้ SPC จัดทำหรือผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572) โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ SPC ดังนี้

1.1 ชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ต้องชำระตลอดอายุของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จำนวน 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.2 ชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึ่งคำนวณเป็นมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 105.92 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า โดยจัดเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

## 1. ข้อมูลการเปิดเผยตามสารสนเทศบัญชี 1

### (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ NEWS การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ SPTV คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561

### (2) คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

(ก) กรณีการซื้อขายหุ้นของ SPTV ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV

ผู้ขาย                      บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ผู้ซื้อ                        บริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน)

(ข) กรณีการจ้างทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระ

ผู้ให้บริการ                บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ผู้รับบริการ                บริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน)

#### ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง                      ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่มูลคณที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

มูลค่ารายการ                                949,220,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

### (3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

(ก) ลักษณะการทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPTV จาก SPC ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SPTV หรือคิดเป็นจำนวน 90,100,000 หุ้น<sup>1</sup> ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการไปอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ และประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ โดยมีเงื่อนไขการทำรายการที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นับแต่วันที่การซื้อหุ้นของ SPTV สำเร็จเป็นต้นไป จนสิ้นกำหนดระยะเวลาของใบอนุญาตกิจการ

---

<sup>1</sup> จำนวนหุ้น SPTV ที่บริษัทฯ จะได้มา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ SPTV มีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขการทำรายการ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SPTV จะเท่ากับร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV โดยไม่มีผลต่อค่าหุ้นที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ SPC

โทรทัศน์ฯ รวมจำนวน 124 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

- SPC ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์และระบบออกอากาศ (Master Control Room: MCR) ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวที่สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ สิ้นอายุให้แก่ SPTV ก่อนการซื้อขายหุ้นสำเร็จ (ก่อนเดือนธันวาคม 2561)

- เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าหุ้น บริษัทฯ ต้องมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารในวงเงินเท่ากับจำนวน 6 งวดการชำระเงิน และทำสัญญาจำนำหุ้นของ SPTV ให้กับ SPC อย่างไรก็ตาม วงเงินหนังสือค้ำประกันและการจำนำหุ้นดังกล่าว จะปรับลดลงในแต่ละปี รวมทั้งมีการไถ่ถอนหุ้นที่จำนำตามสัดส่วนของเงินที่บริษัทฯ ได้ชำระให้แก่ SPC

- SPC ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ค้างค้างทั้งหมดของ SPTV ได้แก่ ค่าใบอนุญาต ค่าบริการโครงข่าย (MUX) ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) รวมทั้งหนี้สินต่าง ๆ ตลอดจนภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนวันซื้อขายหุ้นสำเร็จ ในกรณีที่เงินมีเงื่อนไขหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในวันที่การซื้อขายหุ้นสำเร็จ SPC ตกลงจะชำระหนี้ดังกล่าวทั้งสิ้น

- SPC ต้องดำรงเงินสดจำนวน 234,972,000 บาท เพื่อชำระค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ งวดสุดท้าย

- การซื้อขายหุ้นของ SPTV จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

- การซื้อขายหุ้นของ SPTV จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NEWS ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ภายหลังการซื้อหุ้นสำเร็จ สัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV จะเป็นดังนี้

- 1 บริษัท ทีวี ใต้เร็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV หรือจำนวน 90,100,000 หุ้น<sup>2</sup>
- 2 บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV หรือจำนวน 9,899,400 หุ้น และ
- 3 นายศุทธิชัย บุนนาค ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น
- 4 นายรัตนบุรี อติศัพท์ ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น
- 5 นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาว่าจ้างให้ SPC ทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชั่วโมง ทั้งนี้ ภายใต้แบรนด์ Spring News และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่นของ SPC มาออกอากาศซ้ำ โดยต้องชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สิทธิ SPC ขยายเวลา

<sup>2</sup> โปรดดูเชิงอรรถ 1

โฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึ่งคำนวณตามราคาตลาดที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นมูลค่าเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษัทฯ ต้องชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระให้แก่ SPC รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,780,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ข) ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 105.92 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า โดยจัดเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(ค) การคำนวณขนาดรายการ

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	บริษัท <sup>3</sup>	SPTV <sup>4</sup>
สินทรัพย์รวม	1,437.59	1,510.55
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	56.17	-
หัก หนี้สินรวม	704.92	869.94
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	131.56	-
<b>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)</b>	<b>544.94</b>	<b>640.62</b>
กำไร (ขาดทุน) ย้อนหลัง 12 เดือน ล่าสุด (1/7/2560-30/6/2561)	(19.30)	6.52

รายการคำนวณเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรในการคำนวณ	ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset - NTA)	(NTA ของ SPTV x สัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน SPTV) / NTA ของบริษัทฯ	640.62 ลบ x 90.10% / 544.94 ลบ = 105.92%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ SPTV x สัดส่วนการเข้าถือหุ้น) / กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

หมายเหตุ

<sup>3</sup> อ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

<sup>4</sup> อ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมูลค่า NTA ของ SPTV ไม่ได้หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ SPTV

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรในการคำนวณ	ขนาดของรายการ	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่ชำระ / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	949.22 ลบ <sup>5</sup> 1,437.59 ลบ	66.03%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์	

(4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

(ก) หุ้นของ SPTV

รายการ	รายละเอียด SPTV			
ชื่อกิจการ	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด			
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ เลขที่ BI-S20031-0018-57 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.			
ที่ตั้ง	333 อาคารเล่าเป้งจวัน 1 ชั้น 11 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
คณะกรรมการ SPTV ก่อนทำรายการ	1. นายศุทธิชัย บุนนาค 2. นายรัตนบุรี อติศัพท์ 3. นายอาร์กษ ราษฎร์บริหาร 4. นางสาวทันยา วงษ์โอภาสี			
คณะกรรมการ SPTV หลังทำรายการ	1. นายทรงพล ชัยมาตรกิจ 2. นายพงษ์ชัย ชัยมาตรกิจ 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ 4. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์			
สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนทำรายการ	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	%
	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	99,999,400	99.9994
	นายศุทธิชัย บุนนาค	ไทย	200	0.00002
	นายรัตนบุรี อติศัพท์	ไทย	200	0.00002
	นายอาร์กษ ราษฎร์บริหาร	ไทย	200	0.00002
	รวม		100,000,000	100.00000

<sup>5</sup> คำนวณเฉพาะค่าหุ้น SPTV ที่บริษัทฯ ต้องชำระรายเดือนรวม 124 เดือน

รายการ	รายละเอียด SPTV			
	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	%
สัดส่วนการถือหุ้น				
หลังทำรายการ	บริษัท ทีวี ไตเร็กซ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	90,100,000 <sup>1/</sup>	90.1000
	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	9,899,400	9.8994
	นายศุทธิชัย บุนนาค	ไทย	200	0.00002
	นายรัตนบุรี อติศัพท์	ไทย	200	0.00002
	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ไทย	200	0.00002
	รวม		100,000,000 <sup>1/</sup>	100.00000

หมายเหตุ:

1/ จำนวนหุ้น SPTV อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ SPTV มีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขการทำรายการ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SPTV จะเท่ากับร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV โดยไม่มีผลต่อค่าหุ้นที่บริษัทต้องชำระให้แก่ SPC

#### (ข) รายการข่าวสารและสาระ

ภายหลังการซื้อขายหุ้นสำเร็จ SPC ตกลงทำและผลิตข่าวสารและสาระให้แก่ SPTV ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชั่วโมง ทั้งนี้ ภายใต้แบรนด์ Spring News และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่นของ SPC มาออกอากาศซ้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ หาก SPC ไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ดำเนินการแทน โดย SPC เป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำและผลิตข่าวสารและสาระทั้งจำนวน

#### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SPTV

SPTV ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. โดยได้รับใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0018-57 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572

#### สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ SPTV

หน่วย: ล้านบาท

SPTV <sup>1/</sup>	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) 2561
รายได้จากการบริการ	155.54	197.25	182.54	189.62	108.21
รายได้อื่น	11.43	27.97	42.39	10.51	15.95
รวมรายได้	166.97	225.22	224.93	200.13	124.16
ต้นทุนบริการ	(105.16)	(172.40)	(152.28)	(138.52)	(71.41)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128.66)	(8.05)	(11.13)	(22.29)	(7.94)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(197.00)	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	(233.82)	(180.45)	(360.41)	(160.81)	(79.35)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(66.85)	44.77	(135.48)	39.32	44.81
ต้นทุนทางการเงิน	(44.45)	(79.36)	(75.97)	(58.60)	27.21



SPTV <sup>1/</sup>	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย) 2561
ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(111.30)	(34.59)	(211.45)	(19.28)	17.60

หน่วย: ล้านบาท

SPTV <sup>1/</sup>	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย) 2561
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.91	3.12	4.39	1.02	0.38
ลูกหนี้การค้า	84.96	81.50	53.80	179.76	225.39
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	264.94	237.70	599.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	87.87	84.62	323.13	418.48	825.24
อุปกรณ์	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ <sup>2/</sup>	1,108.86	1,031.38	756.91	695.47	665.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,185.05	998.98	493.57	262.48	20.31
รวมสินทรัพย์	2,381.80	2,114.99	1,573.61	1,376.43	1,510.55

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
เจ้าหนี้การค้า	31.92	93.27	65.06	98.56	122.69
เงินกู้ยืมระยะสั้น	485.63	323.00	198.86	200.00	316.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	130.94	205.99	244.91	238.50	430.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	648.49	622.26	508.83	537.06	869.74
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.35	0.60	0.91	0.17	0.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	844.37	638.38	421.57	216.18	0.00
รวมหนี้สิน	1,493.21	1,261.24	931.51	753.41	869.94
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
กำไรสะสม	(111.41)	(146.25)	(357.70)	(376.98)	(359.38)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	888.59	853.75	642.30	623.02	640.61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,381.80	2,114.99	1,573.61	1,376.43	1,510.55

#### หมายเหตุ

1/ งบการเงินปี 2557 – 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 ส่วนงบการเงินปี 2559 – 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ไม่มีการออกงบการเงิน

2/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิส่วนใหญ่ เป็นใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับจาก กสทช.

(5) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

(ก) สินทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่

หุ้นสามัญของ SPTV จำนวน 90,100,000 หุ้น<sup>6</sup> มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 901,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTV พร้อมทั้งสิทธิในใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ช่องสปริงนิวส์ และกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์และระบบออกอากาศ (MCR) ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวที่สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ สิ้นอายุ และรายการข่าวสารและสาระที่ออกอากาศตามเงื่อนไขใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ นับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นสำเร็จไปตลอดระยะเวลาของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์

(ข) มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มา

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของ SPTV เดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษัทฯ ต้องชำระค่าหุ้นให้แก่ SPC รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และชำระค่าตอบแทนการทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึ่งคำนวณตามราคาตลาดที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นมูลค่าเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษัทฯ ต้องชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระให้แก่ SPC รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,780,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ค) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นและกำหนดค่าตอบแทนการจัดทำและผลิตข่าวสารและสาระ ได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

(1) ราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

(2) การประเมินมูลค่าหุ้นของ SPTV โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งได้ประเมินโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าหุ้นของ SPTV (ร้อยละ 90.10) = 739.44 – 815.11 ล้านบาท

อัตราคิดลด (WACC) = ร้อยละ 10.79 ต่อปี

มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV) = 72.32 – 147.99 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทน (IRR) = ร้อยละ 13.95 ต่อปี

ระยะเวลาในการประมาณการ = ประมาณ 10 ปี 4 เดือน (หรือ 124 เดือน) จนถึงวันหมดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ (1/1/2562 – 24/4/2572)

<sup>6</sup> โปรดดูเชิงอรรถ 1

(3) สำหรับค่าตอบแทนการทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนโดยการเปรียบเทียบค่าทำรายการข่าวสารและสาระจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีขอบเขตงานบริการและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน

(4) ผลการตรวจสอบข้อมูลด้านกฎหมายและภาษีอากรของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักที่ปรึกษาไทย จำกัด และผลการตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชีของที่ปรึกษาทางบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บีบี เอส จำกัด

#### (6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการชำระค่าหุ้นและค่าตอบแทนการทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระเป็นการชำระเป็นรายเดือน บริษัทฯ จึงสามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### (7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

(ก) ทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการช่องสปริงนิวส์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์ และสาระ

(ข) บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและเลือกเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ค) ลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพาการเช่าเวลาในการโฆษณาออกอากาศขายสินค้าผ่านทีวีช่องอื่นๆ

(ง) ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเวลาเพื่อการโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

(จ) การเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าอื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น

(ฉ) บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสามารถร่วมใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร ความรู้และความชำนาญที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีอยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยรวม

#### (8) ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่มีการออก

- ไม่มี -

**(9) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

- (ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าทำรายการดังกล่าวได้
- (ข) NEWS จะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้อง จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และ SPC จะต้องได้รับอนุมัติให้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นร้อยละ 90.10 ของ SPTV และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระ กับบริษัทฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPC
- (ค) ความสำเร็จของการเข้าทำรายการซื้อหุ้น SPTV และการจ้างผลิตรายการข่าวสารและสาระ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญๆ ตามที่กำหนดไว้ใน (3) (ก) ข้างต้น
- (10) การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้พิจารณาข้อดีข้อเสียในการทำรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การทำรายการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้สิทธิในใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ และบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ โดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก แต่ชำระเป็นรายเดือน ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระตามสัญญาว่าดำเนินการร่วมกับ SPC กรณีดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการซื้อหุ้น SPTV ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTV และว่าจ้าง SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาให้บริการผลิตข่าวสารและสาระที่บริษัทฯ จะได้ลงนามกับ SPC ต่อไป

**(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

- ไม่มี -